



บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

SRINANAPORN MARKETING PUBLIC CO., LTD.

325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ที่ SNNP 005/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	:	อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่จดทะเบียน	:	ภายในเดือนกันยายน 2565
ทุนจดทะเบียน	:	ไม่เกิน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองล้านดอลลาร์สหรัฐถ้วน)
โครงสร้างการถือหุ้น	:	บจก. เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อยของบริษัท) จำนวนร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ร่วมทุน จำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
โครงสร้างคณะกรรมการ	:	บจก. เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 2 ท่าน ผู้ร่วมทุน จำนวน 1 ท่าน
ผู้มีอำนาจลงนาม	:	กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	:	เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ และเพิ่มแหล่งรายได้
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนบริษัท

หากมีข้อมูลสำคัญอื่นเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกันแต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 1.59 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.21 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตาม



บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

SRINANAPORN MARKETING PUBLIC CO., LTD.

325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)